

ตอนที่ ๕ เล่ม ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕

คำแถลงการณ์

เกี่ยวแก่การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่

และสหรัฐอเมริกา

ด้วยตามที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศทราบทั่ว
กันว่าได้มีสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยฝ่ายหนึ่ง กับ
บริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนั้น รัฐบาล
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอแถลงให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้
ตั้งแต่แรกที่อังกฤษได้แผ่จักรภพมาทางตะวันออก ประเทศ
ไทยก็ได้รับการเบียดเบียนบีบคั้นไม่ขาดสาย อังกฤษได้บั่น
ทอนดินแดน และ แบ่ง แยก เชื้อชาติไทย ให้กระจัดกระจาย
และกระทำการทุกอย่างให้ชาติไทยอ่อนแอ ในทางการคลัง
และเศรษฐกิจอังกฤษก็เข้ากุมเส้นชีวิต และ บีบบังคับ ไทยทุก
สถาน รัฐบาลไทยทุก ๆ รัฐบาลต้องโอนอ่อนผ่อนตาม
ความต้องการของอังกฤษเสมอมา แต่ถึงกระนั้น อังกฤษ
ก็พยายามกลั่นแกล้งในทางการค้าที่สำคัญของไทย เช่นการ
ค้าข้าว แร่ ยาง และไม้สัก ก็ได้รับการบีบบังคับจากอังกฤษ
อยู่เป็นเนืองนิตย์

๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๕

ส่วนทางสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็ดำเนินนโยบายอย่างเดียวกับอังกฤษ ชาวไทยทั้งหลายคงจะยังจำได้ ว่าในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนที่แล้วมา สหรัฐอเมริกาได้ขัดขวางทางดำเนินของไทยทุกประการ ตลอดถึงริบเครื่องบินและอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ไทยสั่งซื้อ และชำระเงินให้เสร็จแล้วทางประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นอีกว่า เมื่อคราวพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใน ร.ศ. ๑๑๒ นั้น ไทยได้ขอให้สหรัฐอเมริกากระงับกรณีพิพาทด้วยความเป็นธรรม เพื่อสันติสุขของมนุษย์ แต่สหรัฐอเมริกาก็มิได้นำพาประการใด ปล่อยให้ไทยถูกกดขี่ข่มเหงมาแต่ครั้งกระโน้น

ครั้นเมื่อสงครามได้บังเกิดขึ้นในบูรพทิศ โดยที่ญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมที่แล้วนั้น ประเทศไทยได้รู้สึกความผูกพันในหน้าที่ที่เป็นราชอาณาจักร จึงได้ร่วมมือทำสัญญาพันธมิตรกับญี่ปุ่น แต่ถึงกระนั้น ไทยก็ยังมิได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และมีได้ทำการประทุมร้ายรุกรานสองประเทศนั้นอย่างเปิดเผย ตรงกันข้าม อังกฤษอเมริกาได้ทำการประทุมร้ายรุกรานไทยอย่างรุนแรง ในระหว่างเวลาตั้งแต่วันที่ ๘

ตอนที่ ๕ เล่ม ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๔๕๕

ชั้นวาคมาถึง ๒๐ มกราคม ไทยได้ถูกโจมตีทางอากาศ ๓๐ ครั้ง
และโจมตีทางบกถึง ๓๖ ครั้ง จังหวัดที่ถูกโจมตีมีจังหวัด
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี นครสวรรค์ พระนคร
และธนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา และยะลา ใน
บรรดานักบินที่จับได้ในประเทศไทยก็มีนักบินที่เป็นคนชาติ
อเมริกันอยู่ด้วย การโจมตีทางอากาศนั้น ก็มีได้ทำตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือมิได้โจมตีที่สำคัญทาง
ทหารอย่างไร กลับทำการโจมตีบ้านเรือนราษฎร และใช้
ปืนกลยิงผู้คนพลเมืองอย่างปราศจากศีลธรรม

ครั้นมาเมื่อคืนวันที่ ๒๔ เดือนนี้เอง เครื่องบินอังกฤษ
ได้มาโจมตีกรุงเทพฯ อีก ทั้ง ๆ ที่ไทยยังมีได้ประทุษร้าย
อังกฤษอเมริกาอย่างไร

พฤตติการณทั้งนี้ย่อมตกอยู่ในวิสัยอันไม่สามารถจะทนดู
ต่อไปได้ จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศสถานะสงคราม
ระหว่างไทยกับบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกาในวันนี้ ตั้ง
แต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป

นับแต่วันที่ประกาศกระแสพระบรมราชโองการนี้เป็นต้น
ไป ประเทศไทยอยู่ในสถานะสงครามกับบริเตนใหญ่ และ

๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๕

สหรัฐอเมริกา และไทยจะตอบสนองการประทุษร้ายทุก ๆ
อย่างที่บริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาทำกับไทย

ขอให้ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือนจงปฏิบัติ
หน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ และขอให้อาณาประชาราษฎร
ราษฎรชาวไทยจงร่วมมือกับทางราชการ ปฏิบัติตามพระ
ราชกำหนดกฎหมาย คำสั่งและคำแนะนำของรัฐบาลอย่าง
เคร่งครัด ทั้งตั้งหน้าประกอบอาชีพให้เกิดผลสมความต้อง
การของประเทศชาติ และทำความพยายามทุกสถานที่จะ
นำประเทศชาติไปสู่ชัยชนะในขั้นสุดท้าย

ขอให้บรรดาประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติ จงรักษาความ
สงบและร่วมมือกับชาวไทยในอันจะป้องกันรักษาความเรียบร้อย
ภายใน รัฐบาลขอประกาศว่าบรรดาชนชาวเอเชียทั้ง
หลาย แม้จะถือสัญชาติหรืออยู่ในบังคับของบริเตนใหญ่
และสหรัฐอเมริกาก็ดี ถ้าหากสังวรณระวังรักษาความสงบ
เรียบร้อยและร่วมมือร่วมใจกับชาวไทยเป็นอันดีแล้ว รัฐบาล
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะไม่ถือว่าเป็นศัตรู และจะให้
ไปได้รับผลประโยชน์อย่างเดียวกับชาติที่เป็นมิตรตลอดไป

๒๕๑.

ตอนที่ ๕ เล่ม ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕

รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความมั่นใจในเหตุผล
และความเป็นธรรม และเชื่อมั่นในความรักชาติกล้าหาญ
และความเป็นนักรบของไทยแต่โบราณกาล ที่จะนำชัยชนะ
และความรุ่งโรจน์มาสู่ชาติไทยต่อไปในอนาคต

ขอความสวัสดีมีไชยจงมีแก่ชาติไทย

๒๕ มกราคม ๒๔๘๕